

## คณะสารสนเทศและการสื่อสาร

ร่วมสืบสานประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนา  
จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา



เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กริ่งกาญจน์ เจริญกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นตัวแทนคณบดี คณะสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วย รองคณบดี คณะสารสนเทศและการสื่อสาร บุคลากร และนักศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา ณ วัดหนองอุโบสถ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่



## คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการ พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความสัมพันธ์

Digital Communications ประจำปีการศึกษา 2566



เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความสัมพันธ์ Digital Communications ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นตัวแทนคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดโครงการ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ กาญจนคงคา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ บุคลากร และนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างมิตรภาพ และความสัมพันธ์อันดี ระหว่างนักศึกษาและศิษย์เก่า ทำให้เป็นผู้มีวินัย มีน้ำใจ สามัคคีและรู้จักการทำงานร่วมกัน เป็นหมู่คณะ พัฒนาทักษะด้านภาวะผู้นำ การกล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์





## คณะสารสนเทศและการสื่อสารจัดกิจกรรมผูกข้อมือสานสัมพันธ์พี่น้อง



เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 สโมสรนักศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมผูกข้อมือสานสัมพันธ์พี่น้อง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้รับมอบหมายจากคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสารเข้าร่วมงาน ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้



สำหรับโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างมิตรภาพ และความสัมพันธ์อันดี ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา สร้างความสามัคคีและรู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ





นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล  
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร รับรางวัลขวัญใจ  
Work Shop จากงานเทศกาลเชียงใหม่  
ฟิล์มเฟสติวัล 2023 ของ TCDC เชียงใหม่



เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2566 นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร รับรางวัลขวัญใจ Work Shop จากงานเทศกาลเชียงใหม่ฟิล์มเฟสติวัล 2023 โดยมี นางสาวญาณิกา เฉลียวกิจ, นายภูษิต วัฒนาพร และนายพลีสิทธิ์ กัมปนาทปริชากุล นักศึกษาวิชาเอกเลือกภาพยนตร์ดิจิทัล สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ารับรางวัลขวัญใจ Work Shop จาก TCDC เชียงใหม่ โดยการฝึกอบรมดังกล่าว เป็นภาระกิจหนึ่ง ในการส่งเสริมอาชีพ สร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ ผ่านการ Work shop Film Lab และงานเทศกาลเชียงใหม่ฟิล์มเฟสติวัล 2023



คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรม  
ผู้บริหารพบเราชาวสื่อสารดิจิทัล ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ.2566



เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิริยะ กาญจนคงคา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ ได้รับมอบหมายจากคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในกิจกรรม ผู้บริหารพบเราชาวสื่อสารดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้อง IC106 ชั้น 1 อาคาร 75 ปีแม่โจ้



กิจกรรมในครั้งนี้ได้พบปะ พูดคุย ให้คำปรึกษากับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตร 4 ปี และ 2 ปี ต่อเนื่อง สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล พร้อมด้วยหัวหน้าบริการ การศึกษาและกิจการนักศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมให้ คำปรึกษา สำหรับกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรได้พบปะ พูดคุย ให้คำปรึกษา ปัญหาเรื่องการเรียน ความเป็นอยู่ ตลอดจนระเบียบ ข้อปฏิบัติต่างๆ รวมทั้งการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย



คณะกรรมการเทศกาลและการสื่อสาร และกลุ่ม Film Space ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการวิจัย และพัฒนาระดับการสร้างภาพยนตร์ไทยสู่ตลาดโลก และพัฒนากำลังคนที่เชี่ยวชาญระดับสากลโดยใช้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมล้านนา Golden North Film Festival



เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 2566 ทีมอาจารย์และนักศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร และกลุ่ม Film Space ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการวิจัย และพัฒนาระดับการสร้างภาพยนตร์ไทยสู่ตลาดโลก และพัฒนากำลังคนที่เชี่ยวชาญระดับสากลโดยใช้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมล้านนา Golden North Film Festival ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสังคม โบราณคดี ประวัติศาสตร์ล้านนา ผู้กำกับภาพยนตร์และผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ มาให้ความรู้แก่ผู้ผ่านการคัดเลือกจากโครงการฯ จำนวน 10 ทีม ณ Auditorium อาคารศูนย์นวัตกรรมสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



หลังจากเสร็จกิจกรรมอบรมครั้งนี้ แต่ละทีมจะได้พัฒนาข้อเสนอโครงการผลิตภาพยนตร์ที่ผสมผสานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อส่งให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย พร้อมรับเงินสนับสนุนผลิตภาพยนตร์ และจัดฉายในเทศกาลหลังเหนือสู่หนังสือโลกในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2567





คณะกรรมการสหเทศและการสื่อสาร  
จัดกิจกรรมผู้บริหารพบเรา ชาวสื่อสารดิจิทัล  
ประจำปีการศึกษา 2566



เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 คณะกรรมการสหเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมผู้บริหารพบเราชาวสื่อสารดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องเรียน 201 อาคารเรียนรวม 80ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการสหเทศและการสื่อสาร มาพบปะพูดคุยกับ นักศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ชั้นปี 1 และ ชั้นปี 3 หลักสูตร 2 ปี (เทียบเข้าเรียน) เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำการเรียนการสอน แนวทางการพัฒนาของ คณะ และรับฟังปัญหาการเรียนการสอนจาก นักศึกษา



คณะกรรมการสหเทศและการสื่อสาร  
ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา  
จากวิทยาลัยพาณิชยการลานนา



เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กริ่งกาญจน์ เจริญกุล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ กาญจนคงคา รองคณบดี คณะกรรมการสหเทศและการสื่อสาร ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา จากวิทยาลัยพาณิชยการลานนาที่เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของคณะ โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล พาหน่องๆ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น ห้องปฏิบัติการวิทยุออนไลน์ ห้องปฏิบัติการสตูดิโอโทรทัศน์ ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพ และห้องปฏิบัติการ Virtual Reality (VR) ของคณะกรรมการสหเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้





คณะกรรมการส่งเสริมและการสื่อสาร จัดโครงการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2566  
เรื่อง "ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ" (สายสนับสนุนวิชาการ)

## การตัดต่อ วิดีโอด้วย Canva



เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 คณะกรรมการส่งเสริมและการสื่อสาร จัดโครงการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ 2566 เรื่อง "ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ" (สายสนับสนุนวิชาการ) หัวข้อการทำวิดีโอผ่านโปรแกรมออนไลน์ canva แก่บุคลากร คณะกรรมการส่งเสริมและการสื่อสาร โดยมีนายอเสกซ์ เพ็ชรเฟื่อง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จากสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ณ ห้อง IC 301 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) ชั้น 3 อาคาร 75 ปีแม่โจ้ คณะกรรมการส่งเสริมและการสื่อสาร

